



ที่ สน ๕๑๐๒๔/ว ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัด สน. ๔๗๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยน
สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๒๔/ว๒๑๒๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภท
ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ไชยยศ)

รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรักษาราชการแทน
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๔๓๑๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงาน
ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๔ และ
ข้อ ๙๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ฉบับลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(เพิ่มเติม) จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภท
ทั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ทราบดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ลำดับที่ ๑ - ๒ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อบรรจุ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้วหรือได้รับ
การแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิก
การแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสันติ ไชยยศ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
 ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	ผลการสอบคัดเลือก			คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ	สอบ คัดเลือก ได้ลำดับที่	หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน)			
๐๑	๑.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นายสุรศักดิ์ เหลลาพรม	๖๒	๖๔	๘๔.๒๐	๗๐.๐๗	๑	ผ่าน
๐๒	๒.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นางสาวชนิดาภา ลีคำงาม	๖๖	๖๒	๘๓.๖	๗๐.๕๓	๑	ผ่าน
๐๔	นางรัศมีเกล้า พลบำรุง	๖๔	๖๓	๘๓.๒๐	๗๐.๐๖	๒	ผ่าน

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นายสมัย โพธิทองดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร